

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองค์ประชุม
วาระพิเศษ	แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีอนามัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คน	รับทราบ
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. แสดงความเสียใจกับบุคลากรกรมอนามัยที่ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ คน	รับทราบ และให้ผู้บริหารดูระบบการจัดการ ให้มีความระมัดระวัง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
	๒. การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๗ มี.ค.๖๒ ไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย	รับทราบ
	๓. เตรียมการถอดบทเรียน/ชุดความรู้ สำหรับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และ กสร. มีคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ระดับกระทรวง ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานใน คกก.ชุด Operation ในการจัดการสถานการณ์ เบื้องต้นมีการหารือเรื่อง SERT (Special Environment Response Team)	รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศูนย์อนามัย สนับสนุนการปฏิบัติการเรื่องการจัดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่ ๒. สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคู่มือและการทำงาน SERT
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ ณ ห้องกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ ภาพรวมผลการเบิกจ่าย เดือน ก.พ.๖๒ เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๔๘ ผล ๔๒.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย และภาพรวม ๔ งบรายจ่าย ดังนี้ ส่วนกลาง ตามเป้าหมาย ๑๗ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ตามเป้าหมาย ๑๒ หน่วยงาน รวม ๒๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ ๒๘ มี.ค.๖๒	รับทราบ และมอบหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย
	๓.๒ นำเสนอสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๕ มี.ค.๖๒	รับทราบ และมอบหมายการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. เร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการแม่และเด็กแห่งชาติ ภายในเดือน มี.ค.๖๒ ๒. ติดตามการดำเนินงานของ Cs.วัยทำงาน ในการขับเคลื่อน ๑๐ Packages และมอบกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เร่งรัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ๓. เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	๓.๓ นำเสนอร่างกำหนดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มี.ย.๖๒ ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ฯ กรุงเทพฯ และอธิบดีกรมอนามัยมอบนโยบายการจัดการประชุมวิชาการ ของกรมวิชาการ ต้องประกอบด้วย ๑) Key note speaker, ๒) เวทีการประชุมวิชาการ, ๓) การทำ Workshop	รับทราบ มอบสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำ SOP เตรียมการประชุมวิชาการฯ ให้เสร็จภายในเดือน เม.ย.๖๒ ๒. เพิ่ม Section การทำ Workshop เกี่ยวกับ Product/New Product กรมอนามัย และการถอดบทเรียน/ชุดความรู้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ๓. จัดให้มีชุดนิทรรศการหลัก เรื่อง Digital Transformation ๔. จัดให้มีคณะทำงานประจำห้องประชุม และทีม Rapporteur รวบรวมความรู้ทุกห้อง ๕. เพิ่มเนื้อหากฎหมาย ๓ ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย โดยอาจจัดเป็น Workshop

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองค์ประชุม
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	<p>๔.๑ นำเสนอยุทธศาสตร์การลดอัตราการตายมารดา (House Model) และการตายของมารดาในเขตสุขภาพที่ ๑๒ ยะลา โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อมูลการเสียชีวิตของมารดา ๒. ภาวะเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์เสี่ยง/การคลอด ๓. ความสำคัญการฝากครรภ์/คลอดในสถานบริการ ๔. ให้ความมั่นใจ การให้บริการที่ได้มาตรฐาน ๕. การให้แม่มีความรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Health Literacy) 	<p>รับทราบและรับหลักการ/แนวทางการแก้ปัญหา พร้อมทั้งมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลการตายมารดาระดับพื้นที่รายจังหวัด ๒. ประธานชมรมศูนย์อนามัย และทีม จัดทำรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และการนำเสนอการลดอัตราการตายมารดาภาพรวมประเทศ ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ๓. ศูนย์อนามัย จัดทำข้อมูลมารดาตายระดับเขต และส่งให้สำนักส่งเสริมสุขภาพรวบรวม ๔. สขรส.เพิ่มมาตรการ Health Literacy เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๕.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมอนามัย จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ๗ ตัวชี้วัด, อยู่ระหว่างร้อยละ ๘๐ - ๙๙.๙๙ ของเป้าหมาย จำนวน ๗ ตัวชี้วัด, น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด</p>	รับทราบ
	<p>๕.๒ นำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค.๖๒ ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมฯ</p>	รับทราบ
	<p>๕.๓ กรมอนามัยส่งผลงานสมัครรับรางวัลคุณภาพ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ผลงาน และผ่านการพิจารณารางวัล PMQA รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ หมวด คือ หมวด ๒, ๕ และ ๖ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำแบบประเมินผู้บริหารองค์การ (อธิบดี) ออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	รับทราบ
	<p>๕.๔ ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลสำรวจความรู้ด้านสุขภาพ ตามกำหนดระยะเวลา โดยได้โอนเงินงบประมาณไปยังศูนย์อนามัยเรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ มอบสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวางระบบการเก็บข้อมูล
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	<p>๖.๑ การติดตามโครงการพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ กรมอนามัย ดำเนินการ ๔ โปรแกรมหลัก ได้แก่ ๑) การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ ๒) Happy Health Happy Walk Steps Challenge ๓) Moving Forward กับผู้บริหาร และ ๔) Dream Fit Program สำหรับหน่วยงานที่มีผลจำนวนก้าวรวมเฉลี่ย อันดับที่ ๑ ประจำเดือน ก.พ.๖๒ ได้แก่ สำนักทันตสาธารณสุข</p>	รับทราบ